

FEMOXIL

GEL BÔI ĐIỀU TRỊ ÂM ĐẠO

Điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn, virus và nấm ở Âm đạo.

Chứa thành phần hoạt chất chiết xuất tự nhiên chuẩn hóa cao.

FEMOXIL giúp giảm đau nhanh chóng trong các trường hợp nhiễm trùng âm đạo. Tất cả các thành phần tự nhiên trong FEMOXIL tạo ra một lớp bảo vệ trên vị trí được điều trị, tạo ra một hàng rào vật lý an toàn chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn, vi rút và nấm âm đạo. Do khả năng ngăn chặn Mầm bệnh và Nấm âm đạo mạnh, có bản chất cơ học, kiểm soát sự phát triển lây nhiễm và Đau âm đạo, đau nhức, rát, ngứa khó chịu và các triệu chứng liên quan khác nhanh chóng thuyên giảm. **FEMOXIL** đặc hiệu điều trị hiệu quả: Viêm âm đạo do vi khuẩn, Trichomonas, Candida âm đạo, Viêm âm hộ-âm đạo, Nhiễm trùng đường tiết niệu, Teo âm đạo, Viêm âm đạo không đặc hiệu, Chlamydia và Lậu ở phụ nữ.

Các bệnh nhiễm trùng âm đạo:

* Viêm âm đạo do vi khuẩn - Một loại

viêm âm đạo do sự phát triển quá mức của vi khuẩn, một cách tự nhiên được tìm thấy trong âm đạo, làm đảo lộn sự cân bằng tự nhiên. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có nhiều khả năng bị viêm âm đạo do vi khuẩn, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến phụ nữ ở mọi lứa tuổi.

* Trichomonas - Một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) rất phổ biến. Đây là bệnh nhiễm trùng đơn bào gây bệnh phổ biến nhất ở người ở các nước công nghiệp hóa. Nguyên nhân là do nhiễm ký sinh trùng đơn bào có tên là Trichomonas Vaginalis.

* Nhiễm nấm âm đạo - Nhiễm nấm âm đạo là một bệnh nhiễm nấm gây kích ứng, tiết dịch và ngứa dữ dội ở âm đạo và âm hộ.

* Viêm âm hộ - Tình trạng viêm hoặc kích ứng da mỏng manh của vùng âm hộ và âm đạo. Âm hộ là khu vực bên ngoài của bộ phận sinh dục nữ; âm đạo nối âm hộ và tử cung. Vulvovaginites có thể gây đau, ngứa, đỏ và rát.

* Nhiễm trùng đường tiết niệu - (UTI) là nhiễm trùng ở bất kỳ bộ phận nào của hệ thống tiết niệu:

thận, bàng quang, niệu quản và niệu đạo.

* Teo âm đạo - (Viêm teo âm đạo) là hiện tượng thành âm đạo bị mỏng,

<https://vnras.com/drug/>

khô và viêm có thể xảy ra khi cơ thể bạn có ít estrogen hơn. Teo âm đạo xảy ra thường xuyên nhất sau khi mãn kinh. Đối với hầu hết phụ nữ, teo âm đạo không chỉ gây đau khi giao hợp mà còn dẫn đến các triệu chứng khó tiểu.

* Viêm âm đạo không đặc hiệu - Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của viêm âm đạo ở người lớn là nhiễm trùng đa vi khuẩn, trong đó vi khuẩn kỵ khí âm đạo tác động hiệp đồng với viêm âm đạo do Gardnerella.

* Chlamydia (hay cụ thể hơn là: nhiễm Chlamydia) - Một bệnh lây truyền qua đường tình dục, do vi khuẩn Chlamydia Trachomatis gây ra.

* Bệnh lậu ở phụ nữ - Phụ nữ mắc bệnh lậu có thể không có bất kỳ triệu chứng nào. Các triệu chứng và dấu hiệu bệnh lậu phổ biến bao gồm tiết dịch âm đạo và đau khi phụ nữ đi tiểu. Bệnh lậu có thể gây ra bệnh viêm vùng chậu (PID), áp xe buồng trứng và vô sinh.

* FEMOXIL được nghiên cứu đặc biệt để làm dịu nhanh các cơn đau âm đạo, đau nhức và khó chịu, ngứa, rát và kích ứng ở âm đạo và âm hộ, khô, đỏ, sưng tấy, mùi khó chịu và tiết dịch âm đạo bất thường.

* FEMOXIL chữa lành hiệu quả và

làm dịu niêm mạc âm đạo bị tổn thương hoặc bị kích thích do hóa chất, xạ trị.

* Tăng khả năng thụ thai

* Phục hồi cân bằng pH âm đạo.

* Duy trì vệ sinh âm đạo.

* Cải thiện độ đàn hồi, mềm mại và dẻo dai của thành tử cung.

* Thúc đẩy độ ẩm và bôi trơn âm đạo.

* Giúp se khít, làm hồng tự nhiên.

* Có tác dụng dự phòng, giúp ngăn ngừa tái phát viêm nhiễm vùng kín.

Quy cách: Tuýp 25G

Thành Phần:

Water, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Hippophae Rhamnoides (Sea Buckthorn) extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) extract, Origanum Vulgare extract, Lavandula Angustifolia extract, Sodium Benzoate, Geranium Thunbergii extract, Pogostemon Cablin leaf extract. (Nguyên liệu chọn lọc từ chiết xuất thực vật cao cấp, chuẩn hóa cao).

Chỉ Định:

Điều trị và làm giảm nhiễm trùng Âm đạo: vi khuẩn, virus và nấm, Trichomonas, Candida âm đạo, Viêm âm hộ-âm đạo. Viêm âm đạo không đặc hiệu, Chlamydia và Lậu ở phụ nữ.

Các trường hợp teo âm đạo Đau, khô rát và kích ứng ở âm đạo và âm hộ, khô, đỏ, sưng tấy, mùi khó chịu và tiết dịch âm đạo bất thường (bao gồm cả trường hợp sau khi xạ trị bằng hóa chất).

Hỗ trợ tăng cường khả năng thụ thai, phục hồi cân bằng pH âm đạo. Cải thiện độ đàn hồi của âm đạo. Thúc đẩy độ ẩm và bôi trơn âm đạo. Giúp làm hồng, se khít tự nhiên.

Hướng dẫn sử dụng: Gel bôi âm đạo. Liều lượng thông thường: 1 lần vào buổi sáng và 1 lần vào buổi tối. Không được sử dụng cho bé gái dưới 12 tuổi mà không có sự giám sát của bác sĩ.

Cách sử dụng:

Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi sử dụng. Tháo nắp khỏi ống và sử dụng đầu ống để cắm vào tuýp. Nếu cần thiết, hãy vặn cố định gel bôi vào vị trí của nắp. Đưa dụng cụ bôi vào âm đạo và ấn nhẹ vào ống để giải phóng một lượng gel vừa đủ. Sau khi sử dụng tháo dụng cụ và vặn chặt nắp lại vào vị trí cũ. Rửa dụng cụ bằng nước ấm sau mỗi lần sử dụng.

Chú ý:

Không nuốt! Sản phẩm này chỉ được sử dụng trong âm đạo.

Tránh tiếp xúc với mắt, trong trường hợp vô tình tiếp xúc, rửa sạch mắt, dưới vòi nước. Không sử dụng thường xuyên hoặc trong thời gian dài mà không hỏi ý kiến bác sĩ. Ngừng sử dụng sản phẩm này nếu gây kích ứng sau khi sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ, Nếu bạn kích ứng hoặc nhạy cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, và hãy thông báo cho bác sĩ của bạn biết.

Không dùng cho bé gái dưới 12 tuổi. Việc sử dụng sản phẩm này ở các bé gái dưới 12 tuổi chỉ được khuyến cáo dưới sự giám sát của bác sĩ

Các tác dụng phụ cần lưu ý:

- Nếu sau khi sử dụng sản phẩm, bạn nhận thấy bất kỳ vết sưng nào ở vùng âm đạo, hãy ngừng điều trị và tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Trong trường hợp bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào không được đề cập trong tờ rơi này hoặc nếu có sự thay đổi về sức khỏe chung của bạn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

Tương tác:

Nếu bạn đang dùng một sản phẩm khác hoặc thuốc khác hoặc nếu bạn vừa kết thúc quá trình điều trị bằng sản phẩm

hoặc thuốc khác, hãy thông báo cho bác sĩ của bạn để tránh rủi ro hoặc sự không hiệu quả phát sinh do tương tác giữa thuốc và/hoặc sản phẩm khác.

Tránh ngộ độc!

Sản phẩm này phải được bảo quản ở nơi an toàn, kín đáo, ngoài tầm với của trẻ em và/hoặc trẻ sơ sinh để tránh ngộ độc. Nếu bạn dùng quá liều hoặc nếu trẻ em hoặc người lớn vô tình nuốt phải sản phẩm này, hãy đưa ngay đến phòng cấp cứu của bệnh viện và mang theo gói sản phẩm này bên mình. Không dùng trong bóng tối! Kiểm tra nhãn và liều lượng mỗi khi bạn sử dụng sản phẩm. Đeo kính nếu cần thiết.

Bảo quản:

Bảo quản sản phẩm này ở nhiệt độ phòng. Ngay cả khi được giữ trong hộp đựng ban đầu và được bảo quản theo khuyến cáo, sản phẩm này chỉ có thể được giữ trong một khoảng thời gian giới hạn. Xin lưu ý ngày hết hạn của sản phẩm. Trong trường hợp nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế. Không để chung sản phẩm này cùng một nơi với các phẩm và chế phẩm khác.

GHI CHÚ

-  HẠN DÙNG
-  THẬN TRỌNG
-  ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN
-  SỐ LÔ
-  NHÀ SẢN XUẤT
-  TOA HƯỚNG DẪN


Nhập khẩu:

CT TNHH XNK Y Tế Bách Thuận

Phân phối bởi:

CT TNHH Dược Phẩm Polipharm Việt Nam

Điện Thoại: 024 66 528 656

 Nhà sản xuất:
Dan Pharm Ltd.



34/6 Ha'Bedil st. Emek Sarah Industrial Zone, Be'er-Sheva, Israel. Được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận, FDA, CE, GMP, ISO ISO 13485:2016 – Medical devices QMS ISO 22716:2007 ISO9001:2015



Ver. 01 / 22.10.2023 Cat. No. 7290017438641VN